

Số: /BC-BDT

Quảng Trị, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Thực hiện văn bản số 3137/UBND-TH ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII.

Sau khi rà soát các nội dung tại văn bản số 208/HĐND-CTHĐ ngày 08/7/2024 của HĐND tỉnh về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII; Trên cơ sở lĩnh vực ngành phụ trách, Ban Dân tộc báo cáo các nội dung có liên quan, cụ thể như sau:

Tại mục II. Lĩnh vực kinh tế, ngân sách

1. Về nông nghiệp, nông thôn

- Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:

a. Căn cứ các tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 đã xác định thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi là thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và Điều 6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTG ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kiểm tra, rà soát tại thôn Cheng đảm bảo tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tham mưu, đề xuất bổ sung thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa là thôn đặc biệt khó khăn.

*** Về nội dung này, Ban Dân tộc có ý kiến giải trình như sau:**

Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh có báo cáo số 260/BC-UBND về kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 gửi Ủy ban Dân tộc, trong đó đề nghị bổ sung thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa vào thôn đặc biệt khó khăn.

Tiếp đó, ngày 24/6/2024, UBND tỉnh có báo cáo số 157/BC-UBND về việc rà soát, xác định xã thuộc khu vực III, II, I, thôn đặc biệt khó khăn hình thành sau sắp xếp trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gửi Ủy ban Dân tộc, trong đó đề nghị bổ sung thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa vào thôn đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, ngày 04/7/2024, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 1151/UBNDT-CSĐT về việc rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 yêu cầu

bổ sung một số văn bản để đảm bảo theo đúng quy trình được quy định tại Điều 7, Điều 8 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Ban Dân tộc đang yêu cầu các phòng ban liên quan phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b. Hướng Hóa là một huyện được phân bổ nguồn lực đầu tư rất lớn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay, do thực hiện cơ chế, chính sách chưa triệt để, vướng mắc thủ tục nên giải ngân vốn chậm có thể bị cắt vốn, chuyển vốn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

*** Về nội dung này, Ban Dân tộc có ý kiến giải trình như sau:**

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ đầy đủ vốn theo nhu cầu của địa phương. Nguồn vốn đã bố trí thực hiện Chương trình từ năm 2022 đến năm 2024 cho UBND huyện Hướng Hóa: 420.916 triệu đồng, trong đó:

- + Nguồn vốn đầu tư phát triển: 257.464 triệu đồng.
- + Nguồn vốn sự nghiệp: 163.452 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện Chương trình, có 2 nhóm khó khăn chính, bao gồm: *thứ nhất*, những hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương chưa đầy đủ, chưa phù hợp với thực tiễn và *thứ hai*, địa phương có những khó khăn về điều kiện thực hiện chính sách (chủ yếu liên quan đến tình trạng thiếu quỹ đất, chồng lấn về quyền sử dụng đất, vi phạm trong sử dụng đất của các hộ dân ở trong phạm vi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, sai quy hoạch...). Đến nay các khó khăn từ hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương đã cơ bản được giải quyết thông qua những điều chỉnh tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2021 – 2025 thay thế cho Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư 02/2023/TT-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiếu số và miền núi. Còn một số vướng mắc về cơ chế thực hiện đã được Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đề xuất hướng giải quyết trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719. Nếu những đề xuất này được thông qua sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của Chương trình.

Trong phạm vi toàn tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, Ban Dân tộc đã phối hợp cùng các sở ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh và chủ động ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện Chương trình sau:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 2301/UBND-KT ngày 17/5/2024 về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1014/UBND-TH về triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 và tình hình thực tế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương, Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các huyện thực hiện các hoạt động, nội dung, tiểu dự án, dự án theo các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, các Bộ ngành liên quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tại Công văn số 2651/UBND-TH ngày 10/6/2022; đôn đốc UBND các huyện và các đơn vị có liên quan tập trung giải ngân nguồn vốn cũng như yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

Hiện nay, các dự án có tỷ lệ giải ngân tương đối chậm tại huyện Hướng Hóa bao gồm: Dự án 1 (Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) Dự án 2 (Hỗ trợ bố trí ổn định dân cư), Tiểu dự án 2 của dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất). Tỷ lệ giải ngân Dự án 1: 54%; Dự án 2: 32,5%; Tiểu dự án 2 của dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất: 7,3%.

Theo Quyết định 1702/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, các Dự án 1 và 2 đã được giao cho UBND huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư, Tiểu Dự án 2 Dự án 3: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện (văn bản số 2651/UBND-TH ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh) các đơn vị của huyện Hướng Hóa đang tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng đa dạng hóa sinh kế của cộng đồng. Trên cơ sở đó, với vai trò là cơ quan chủ trì Chương trình, Ban Dân tộc yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo đẩy nhanh quá trình thực hiện, đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn. Cụ thể:

- + Đối với dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã đẩy nhanh quá trình thực hiện; rà soát quy hoạch, thực trạng sử dụng đất và hướng dẫn người dân cụ thể trong quá trình thực hiện chính sách; tích cực vận động người dân đồng

hành, tăng cường hơn sự chủ động trong thực hiện chính sách và hỗ trợ người dân trong quá trình cấp giấy CNQSDĐ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của các bộ phận chuyên môn để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành.

+ Đối với dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Chủ động liên lạc, báo cáo với cơ quan chủ trì Dự án những vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện và đầu mối giải quyết những vướng mắc để phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn.

+ Đối với Tiểu dự án 2 của dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

UBND huyện chỉ đạo đôn đốc các phòng ban liên quan đẩy nhanh quá trình thực hiện, cung cấp giống, vật nuôi đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, tuyên truyền, kêu gọi tính tích cực, chủ động của người dân trong hoạt động phát triển sản xuất để phát huy hiệu quả vốn hỗ trợ. Rà soát, phát hiện những tiềm năng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các dự án hỗ trợ theo dạng này.

Hiện nay, Ban Dân tộc đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo hướng điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình, đối với các dự án của không còn nhu cầu thực hiện hoặc không đủ điều kiện triển khai trong giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh cho các nội dung có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại nguồn vốn sự nghiệp phân bổ từ năm 2022 đến năm 2024 theo Nghị quyết 111/NQ-QH của Quốc Hội, để điều chỉnh, bổ sung cho các dự khác có nhu cầu, đảm bảo tỷ lệ giải ngân và quyền lợi của các đối tượng hưởng lợi trong Chương trình.

c. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp thiết thực trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, người dân vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, hỗ trợ xóa nhà tạm.

*** Về nội dung này, Ban Dân tộc có ý kiến giải trình như sau:**

Với nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện Hướng Hóa thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, từ đó tạo ra tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đối với các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất:

Để có cơ sở triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định 939/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh về quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của UBND huyện Hướng Hóa đã thẩm định 79 dự án/20 xã thị trấn, tiến hành cấp phát được 592/1.172 con bò và 309/339 con dê của 44/79 dự án.

Để hỗ trợ phát triển xuất, đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn đốc các phòng ban liên quan đẩy nhanh quá trình thực hiện, cung cấp giống, vật nuôi đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, tuyên truyền, kêu gọi tính tích cực, chủ động của người dân trong hoạt động phát triển sản xuất để phát huy hiệu quả vốn hỗ trợ. Rà soát, phát hiện những tiềm năng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các dự án hỗ trợ theo dạng này.

- Nội dung giải quyết việc làm: UBND tỉnh giao Sở Lao động thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu triển khai thực hiện đối với Tiểu dự án 3, dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại văn bản số 2651/UBND-TH ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tổng số lao động được tạo việc làm mới của UBND huyện Hướng Hóa từ năm 2021 đến nay là 6.952 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 1.700 lao động, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra; trong đó số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 394 người (năm 2021: 69 người; năm 2022: 147 người; năm 2023: 124 người; 6 tháng đầu năm 2024: 54 người).

Đề nghị các Sở ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đẩy nhanh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhu cầu lao động.

Trong phạm vi Chương trình MTQG đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến với Tổng Cục dạy nghề để điều chỉnh đối tượng đưa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện vào đối tượng được hưởng lợi từ Chương trình.

- Nội dung hỗ trợ xóa nhà tạm: tại báo cáo 840/BC-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Hướng Hóa, UBND huyện đề nghị tăng 160 hộ hỗ trợ nhà ở (622 hộ lên 782 hộ) so với Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 31/8/2022 thực hiện Chương trình tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Hướng Hóa. Hiện nay, Ban Dân tộc đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, để có cơ sở điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của Chương trình.

Ban Dân tộc kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng Ban (b/c);
- Lưu: VT, KH-TH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trương Chí Hiếu